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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
ของ 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 
 

 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1   
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
 นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ไดแ้ถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการ
ประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 30 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 34 ราย รวมทั้ งส้ิน 64 ราย นับ
จาํนวนหุ้นได้ 76,922,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.1919 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้ งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั จากนั้นประธานฯ จึงไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 
 อน่ึง  ระหว่างดาํเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุดมีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเองจาํนวน 39 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 35 ราย รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมทั้ งหมด
จาํนวน 74 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 77,114,532 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 54.3273 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด   
 ประธานฯ ไดแ้นะนาํกรรมการ และผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
  1. นายวิเชียร   พงศธร   ประธานกรรมการ 
  2. นายภิรมย ์  แจ่มใส  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายสุชาย   วฒันตฤณากุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  4. นายสุรพนัธ์   ปูรณคุปต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายสุรเดช   บุณยวฒัน กรรมการ 
  6. นางดวงทิพย ์  เอ่ียมรุ่งโรจน์  กรรมการ  
  7. นางสาววรรณา   คลศรีชยั กรรมการ 
  8. นายหะริน   อุปรา กรรมการ 
  9. นางชลรส    สันติอศัวราภรณ์   ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงสุดท่ีดูแลงานดา้นบญัชี ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมายของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ถึงวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 1. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหสิ้ทธิออกเสียงแทนประธานจะเสนอให้
ท่ีประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้มีผูถื้อหุ้นท่านใดยก
มือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใชว้ิธีลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บตอนลงทะเบียน 
ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแลว้ส่งบตัรลงคะแนนให้เจา้หน้าท่ีของบริษทั เพ่ือนาํไปนับคะแนนเสียง      
ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นดว้ยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ     
1 หุน้เป็น 1 เสียง  
  อยา่งไรก็ตาม เฉพาะในวาระท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมนั้น ประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านใชบ้ตัรลงคะแนนเลยโดยไม่มีการสอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่าน
ใดเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากเป็นวาระท่ีสาํคญั 
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 2. กรณีผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ใหม้าประชุมแทนโดยไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ให้
ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม 

ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมวา่ สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ือง
เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหนา้ โดย
ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอเร่ืองหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้มาใหพิ้จารณา 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2558 โดยสาํเนารายงานการประชุมฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีท่าน
ใดสอบถามรายละเอียดหรือมีขอ้แกไ้ขใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 
เมษายน 2558 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย   77,000,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง                  0 เสียง             
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 
 ประธานฯ ไดข้อให้ นายหะริน อุปรา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ 
จาํกดั (DCS) บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั รายงานสรุปเหตุการณ์สําคญัในปี 2558 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึง
สรุปไดด้งัน้ี 
 อาคารพรีเมียร์เพลซมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 11,295.00 ตารางเมตร แบ่งเป็นพ้ืนท่ีให้เช่า 9,688.05 ตารางเมตร ในปี 2558 
มีพ้ืนท่ีท่ีมีผูเ้ช่าแลว้ 7,233.05 ตารางเมตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.31 จากปีก่อน อตัราค่าเช่า 220.00 บาท/ตารางเมตร และอตัรา
ค่าบริการ 220.00 บาท/ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ค่าเช่าและค่าบริการ 49.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7.38 ลา้น
บาท กาํไรสุทธิ 12.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 13.65 ลา้นบาท 
 สาํหรับบริษทัยอ่ย ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศในปี 2558 มีสัดส่วนการขายในกลุ่มลูกคา้แยกตามประเภทธุรกิจ
ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจบริการทางการเงินร้อยละ 34 กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจเทคโนโลยแีละการส่ือสารร้อยละ 19 และ
กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจบริการร้อยละ 21 โดยท่ีรายไดท้ั้งหมดนั้นมาจากรายไดจ้ากการขายสินคา้ดา้นสารสนเทศร้อยละ73 และ
เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการร้อยละ 27 
 หลงัจากนั้นไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2558 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยสรุปได้
ดงัน้ี 
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 ผลการดาํเนินงานรวมบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 2,201.32 ล้านบาท มีกาํไรสุทธิ 120.67 ล้านบาท 
สาํหรับบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั มีรายไดร้วม 2,186.63 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิ 111.91 ลา้นบาท  
 สําหรับดา้นการพฒันาความยัง่ยืน บริษทัและบริษทัยอ่ยมุ่งหวงัให้เกิดความสําเร็จร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจ 
พนกังาน และสังคม ดว้ยความเช่ือวา่ “ความยัง่ยืนร่วมกนั เป็นเง่ือนไขสําคญัของการอยูร่อดของธุรกิจ และสังคม” ดงันั้น 
ในทุกกิจกรรมจึงเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วมใหเ้กิดการขบัเคล่ือนอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ดา้นธุรกิจ 
 การทาํธุรกิจโปร่งใส 
 การต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ อาทิ นโยบายและคู่มือ การฝึกอบรม ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
 ขายสินคา้ท่ีใหบ้ริการไดเ้ท่านั้น 
 สร้างความน่าเช่ือถือ ผา่นมาตรฐานของบริการและบุคลากร 
 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการและคณะทาํงานดา้นการพฒันาความยัง่ยนื 
ดา้นพนกังาน 
 ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 สวสัดิการและสิทธ์ิท่ีพึงไดรั้บ 
 การปฎิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียม 
 สโมสรพนกังาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมคิดและสร้างประโยชน์ร่วมกนั 
 การจดัสถานท่ีทาํงาน 
 โครงการสาํหรับพนกังานรุ่นใหม่ (ปี 2558) DCS the Young Gen 
ดา้นสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม 
 ใชค้วามเช่ียวชาญท่ีมีอยูม่าปรับใชใ้นการทาํงานเพ่ือลดการใชท้รัพยากร และลดมลภาวะ 
 บริหารจดัการศูนยข์อ้มูลใหพ้ลงังานและพื้นท่ีอยา่งคุม้ค่า 
 ต่อยอดคุณค่าของขอ้มูลทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยบริการจดัเกบ็ต่อเน่ืองไร้ขอ้จาํกดัของอายกุารใชง้าน 
 คณะทาํงานคุณค่าหลกัดา้นต่างๆ ของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
  ผูถื้อหุ้น: บริษทัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีจาํนวนก่ีบริษทั และบริษทัยอ่ย (DCS) จดั
อยูใ่นลาํดบัท่ีเท่าไหร่ มีลูกคา้เป็นใครบา้ง 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS: บริษทัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ มีประมาณ 6-7 บริษทั โดยบริษทัท่ีเป็นบริษทัชั้นนาํส่วนใหญ่จะเป็นบริษทัต่างชาติ ส่วนบริษทัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีประมาณ 400-500 บริษทั แต่บริษทัท่ีมีรายได ้500 
ลา้นบาทข้ึนไปมีประมาณ 10 บริษทั ซ่ึง DCS จะอยู่ท่ีประมาณลาํดบัท่ี 4 หรือ 5 สําหรับลูกคา้ของ DCS ส่วนใหญ่จะเป็น
ลูกคา้ในกลุ่มธนาคาร และกลุ่มอุตสาหกรรม  
  ผูถื้อหุน้ : รับทราบและไม่มีคาํถามเพ่ิมเติมอีก 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 
 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2558 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
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 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึง
ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือนดัประชุมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 เห็นดว้ย   77,108,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง                  0 เสียง             
 
วาระที ่4 พจิารณาการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2558   
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทั โดย ณ ส้ินปี 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 108.80 ลา้นบาท มีกาํไรสะสมหลงัหักสํารองตามกฎหมาย 
193.87 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.28 บาท 
(ยี่สิบแปดสตางค)์ ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 หุ้นละ 0.12 บาท (สิบสอง
สตางค์) จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2558 หุ้นละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค์) เป็นจาํนวนเงินรวม 
56,777,788.40 บาท (หา้สิบหกลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเจด็พนัเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทส่ีสิบสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 51.95 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวข้องบริษทั 
โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพุธท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัจนัทร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม มีผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี 
  ผูถื้อหุ้น: สอบถามวา่เหตุใด บริษทัจึงไม่กาํหนดให้วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือกาํหนดสิทธิในการรับเงิน
ปันผลสําหรั (XD) เป็นวนัเดียวกนักบัวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือกาํหนดสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (XM) ซ่ึงจะทาํ
ใหบ้ริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้ร็วข้ึน  
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณธีระพล จุฑาพรพงศ ์ผูอ้าํนวยการงานกฎหมายและงานเลขานุการบริษทั เป็นผู ้
ช้ีแจงเร่ืองการปิดสมุดทะเบียน: คุณธีระพลช้ีแจงวา่ เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจาํปี เป็นอาํนาจของ
ผูถื้อหุ้นท่ีจะตอ้งพิจารณาอนุมติั บริษทัจึงให้ความเคารพต่อสิทธิและอาํนาจของผูถื้อหุ้นโดยการ ให้ผูถื้อหุ้นกาํหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนพร้อมกนัไปกบัการอนุมติัเงินปันผลดว้ย 
  ประธานฯ แถลงเพ่ิมเติมวา่ ขอรับขอ้เสนอของผูถื้อหุ้นว่าควรจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่าเดิมโดยกาํหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นให้เป็นวนัเดียวกับการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นไว้
พิจารณา 
  ผูถื้อหุน้ : รับทราบและไม่มีคาํถามเพ่ิมเติมอีก 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนดงัน้ี  
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 เห็นดว้ย   77,108,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 งดออกเสียง                  0 เสียง             
 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 13 และขอ้ 15 กาํหนดว่า คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
และกาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีจาํนวนหน่ึงในสาม หรือ
จาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษทั
ใหใ้ชว้ิธีจบัฉลาก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
  ปัจจุบนั บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 มีกรรมการท่ีตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
 1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 2.  นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ 
 ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียไดท้าํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา เห็นวา่ สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง
ตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 
 1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 2.  นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ 

 อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือเขา้มา  
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถาม  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลง
มติโดยใชบ้ตัรลงคะแนน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี  
 
 1. นางดวงทิพย ์เอ่ียมรุ่งโรจน์ กรรมการ 
 เห็นดว้ย   76,108,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง                  0 เสียง             
 2.  นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ 
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 เห็นดว้ย   76,608,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 งดออกเสียง                  0 เสียง             
     
วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนั บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็
ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดท้าํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาหลกัเกณฑ์
ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงทั้งจาก
บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายไดแ้ละระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
 - ประธานกรรมการบริษทั 21,000  บาท/คร้ัง 
 - กรรมการบริษทั 16,000  บาท/คน/คร้ัง 
 เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 21,000 บาท/คร้ัง 
 - กรรมการตรวจสอบ 16,000 บาท/คน/คร้ัง 
 บาํเหน็จ 
 - ประธานกรรมการบริษทั 260,000 บาท/ปี 
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 325,000 บาท/ปี 
 - กรรมการตรวจสอบ 290,000 บาท/คน/ปี 
 - กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ 230,000 บาท/คน/ปี 
 สิทธิประโยชน์อ่ืน  -ไม่มี- 
 โดยเบ้ียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม และกรรมการท่ีมีฐานะเป็นผูบ้ริหารทุกท่านสละสิทธ์ิท่ีจะรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบ้ียประชุมและบาํเหน็จ 
 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ซ่ึงไม่รวม
คะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จาํนวน 2,355,820 คะแนนเสียง ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย   74,752,847 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2558        
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  ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้
ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดพิ้จารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทาํงาน ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบ
บญัชี โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั คณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5419 หรือ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ นางสาวสุพรรณี      
ตริยานันทกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
ประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 495,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 
เพ่ิมข้ึนจากค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 15,000 บาท  
  อน่ึง ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีของบริษทัคือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 
แห่งบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอยา่งดีตลอดมา แต่เน่ืองจากนางชลรส สันติ
อศัวราภรณ์ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาเป็นเวลา 5 ปีบญัชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 
จึงครบวาระท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
  ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความเห็นชอบ  และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั  
  ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นวา่ ควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ 
 หลงัจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 เห็นดว้ย   77,108,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 ของจํานวนหุ้นทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 งดออกเสียง                  0 เสียง             
 
วาระที ่8 เร่ืองอ่ืนๆ 
 ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามท่ีจะให้บริษทั หรือคณะกรรมการ
ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนงัสือเชิญ
ประชุม 18 มีนาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 5 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งคาํถาม จากนั้นประธานไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นดงัน้ี    
  ผูถื้อหุน้:  สอบถามแนวโนม้ของ Gross Sales และ Gross Margin ของปี 2559  
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS: เน่ืองจากธุรกิจในปี 2557 มีเร่ือง Digital TV 
เขา้มาเป็นปัจจยัเสริม แต่ปี 2558 ไม่มีปัจจยัอ่ืนมาช่วย ประกอบกบัเหตุการณ์บา้นเมือง จึงคาดไดว้่า แนวโน้มของ Gross 
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Sales ในปี 2559 จะดีกว่าปี 2558 สําหรับ Gross Margin ของธุรกิจแต่ละประเภทนั้น On Premise อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15 
Non-Recurring ประมาณร้อยละ 40-50 และ Recurring ประมาณร้อยละ 50 
  ผูถื้อหุน้: ขอทราบสาเหตุท่ี Recurring ไม่ค่อยโต และขอทราบสัดส่วนของ Cloud และ Co-location 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS: แมว้า่รายไดข้อง Recurring จะเพ่ิมข้ึนไม่มาก 
แต่ก็เป็นรายได้ท่ีต่อเน่ืองไม่หายไปเน่ืองจากเป็นลกัษณะของการทาํสัญญาระยะยาว สําหรับ Co-location นั้น DCS ไม่
เหมาะสมท่ีจะทาํธุรกิจน้ี แต่มีความตอ้งการท่ีจะให้บริการ Data Center ตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนัมากกว่า ส่วนการลงทุนใน
ธุรกิจเก่ียวกบั Cloud จะเป็นการลงทุนของต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงทาง DCS จะลงทุนในกรณีท่ีมีลูกคา้แลว้เท่านั้น 
  ผูถื้อหุน้: ขอทราบ Utilization Rate ของ Data Center และสาเหตุท่ีขยายธุรกิจไปท่ีเชียงใหม่ 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ DCS: Data Center ยงัมีพ้ืนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 
30-40 ซ่ึงในอนาคต ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัข้ึน จะทาํใหข้นาดของขอ้มูลเลก็ลง ทาํใหพ้ื้นท่ีของ Data Center ยงัคงเหลืออยู ่
แต่ถา้จาํเป็นตอ้งขยายพ้ืนท่ี อาคารพรีเมียร์เพลซยงัมีพ้ืนท่ีให้ขยายขนาดของ Data Center ไดอี้ก นอกจากน้ี ทาง DCS ยงัมีคู่
คา้ท่ีจะมาช่วยรองรับความเส่ียงเร่ืองดงักล่าวอยู ่ส่วนสาเหตุท่ี DCS ขยายธุรกิจไปท่ีจงัหวดัเชียงใหม่นั้น เน่ืองจากจงัหวดั
เชียงใหม่มีความพร้อมและมีระบบการศึกษาท่ีดี ทาํให้ DCS สามารถหาบุคลากรจากระบบการศึกษาของภาคเหนือได ้และ
สะดวกต่อการขยายงานจากกรุงเทพฯ ไปภาคเหนือ อีกทั้งยงัสามารถจดัส่งสินคา้ไปยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้
ง่ายข้ึน 
  ผูถื้อหุน้:  ธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เกิดรายไดแ้ลว้หรือยงั 
  คุณหะริน อุปรา กรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ัดการ DCS: ยงัไม่เกิดรายได้ เน่ืองจากกฎหมายของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หา้มบริษทัต่างชาติเขา้ไปดาํเนินธุรกิจในลกัษณะ Trading Company ในประเทศ ทาง DCS 
จึงตอ้งส่งสินคา้จากไทยเขา้ไป แต่ถา้ในอนาคตมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย DCS กจ็ะสามารถดาํเนินธุรกิจไดเ้ลยทนัที 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และ
ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดี รวมทั้งใหค้วามไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุม
เวลา 11.30 น. 

______________________________________ 
 
      ลงช่ือ          นายวเิชียร    พงศธร            ประธานท่ีประชุม 
          (นายวเิชียร  พงศธร) 


